

EC นำกรอบการทำงานใหม่มาใช้ในการปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าโลก

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) ได้นำการสื่อสารเพื่อเพิ่มการดำเนินการของ EU ในการปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าโลกมาใช้ โดยเป็นแนวทางใหม่ของ EU ที่ทะเยอทะยานในการตอบสนองต่อการทำลายป่าของโลกอย่างต่อเนื่อง

โดยพื้นที่กว่า 1.3 ล้านตารางกิโลเมตรสูญหายไปในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2533 และ 2559 ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 800 สนามฟุตบอลในทุกๆ ชั่วโมง แรงขับเคลื่อนในการตัดไม้ทำลายป่าคือความต้องการด้านอาหาร, อาหารสัตว์, เชื้อเพลิงชีวภาพ, ไม้, และโภคภัณฑ์อื่นๆ

กรอบการทำงานใหม่ระบุทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของปัญหา โดยแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรัฐสมาชิก, การส่งเสริมด้านการเงินที่ยั่งยืน, การใช้งานที่ดินและทรัพยากรอย่างดี, การสร้างงานที่ยั่งยืนและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน, รวมถึงการวิจัยแบบมุ่งเป้าและการเก็บข้อมูล นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินความเป็นไปได้ของการประกาศมาตรการในการกำกับดูแลใหม่ เพื่อลดผลกระทบด้านการทำลายและความเสื่อมโทรมของป่าไม้จากการอุปโภคของ EU

การสื่อสารมี 2 วัตถุประสงค์คือ เพื่อการปกป้องและพัฒนาความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าปฐมภูมิ รวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ และความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมพื้นที่ป่าทั่วโลก โดย EC ได้กำหนดความสำคัญทั้ง 5 ประการ ดังต่อไปนี้:

- เพื่อลดปริมาณการอุปโภค (consumption footprint) บนพื้นที่ดิน และส่งเสริมการอุปโภคผลิตภัณฑ์จากห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ได้มาจากการทำลายป่าใน EU;
- การร่วมงานเป็นหุ้นส่วนกับประเทศผู้ผลิตเพื่อลดความกดดันต่อป่าไม้ และเพื่อการตัดไม้ทำลายป่าของการพัฒนาความร่วมมือของ EU;
- เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการหยุดยั้งการทำลายและความเสื่อมโทรมของป่า และส่งเสริมการฟื้นฟูป่าไม้;
- เปลี่ยนเส้นทางทางการเงินเพื่อสนับสนุนการใช้ที่ดินให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และ

EC นำกรอบการทำงานใหม่มาใช้ในการปกป้องและฟื้นฟูผืนป่าโลก

- สนับสนุนความพร้อมในการใช้งาน, คุณภาพ, และการเข้าถึงข้อมูลด้านป่าไม้และห่วงโซ่อุปทานของ โภคภัณฑ์ รวมถึงการสนับสนุนด้านวิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้ การปฏิบัติเพื่อลดการอุปโภคของ EU และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์จากห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มาจากการทำลายป่า จะถูกคิดค้นผ่านการรังสรรค์โดยหลากหลายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการทำลาย, ความเสื่อมโทรม, และการสร้างป่า ซึ่งจะนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในวงกว้างมารวมกัน นอกจากนี้ EC ยังส่งเสริมรูปแบบการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจากการทำลายป่าและประเมินถึงมาตรการทางกฎหมายด้านอุปสงค์ที่เป็นไปได้และแรงจูงใจอื่นๆ ด้วย

EC เสนอถึงการสร้างที่สังเกตการณ์ของ EU ในการทำลายและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ เพื่อสังเกตและวัดถึงความเปลี่ยนแปลงของป่าปกคลุม (forest cover) ของโลก และแรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง โดยสิ่งนี้จะให้หน่วยงานของรัฐ, ผู้บริโภค, และธุรกิจต่างๆ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

โดย EC จะมุ่งเน้นในการเปลี่ยนเส้นทางการเงินของภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการจัดการป่าไม้และฐานห่วงโซ่มูลค่าป่าไม้ที่ยั่งยืน รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนของป่าปกคลุม

การสื่อสารนี้จะมาภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมในเรื่องการทำลายและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ EU ทั้งนี้ สิ่งนี้ได้รวมถึง 2 การประชุมในปี พ.ศ. 2557 และ 2560, การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ.ศ. 2562, และจากอีก 3 การศึกษาด้วย

ที่มา : <http://www.flegt.org/news/content/viewItem/the-european-commission-adopts-a-new-framework-of-actions-to-protect-and-restore-the-world-s-forests/25-07-2019/274>